

ถอดรหัสกระทรวงไอซีที(ใหม่) หรือระบบหมุนโอกาสแข่งขัน



สิ่งสำคัญในการ
เดินหน้า คือ
จัดโครงสร้าง
กระทรวงตามแผน
ดำเนินงานจริง
ช่วงเดือนเม.ย.

หากเป็นไปตามกรอบเวลาที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ระบุคือ ภายในเม.ย.นี้ประเทศไทยจะมีกระทรวงใหม่ภายใต้ชื่อ “**กระทรวงเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล**” แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) ที่จะถูกปรับบทบาทใหม่ให้เข้ากับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้วย “ดิจิทัล อีโคโนมี” ภายใต้การสั่งการจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขณะที่กระทรวงใหม่ทำหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน

“ยังไม่สามารถยืนยันได้ 100% ว่าจะใช้ชื่อกระทรวงใหม่เป็นกระทรวงเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลหรือไม่ แต่สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนชื่อกระทรวง เพราะงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องหนึ่ง แต่ดิจิทัลเป็นสิ่งที่กว้างกว่าครอบคลุมกว่า”

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าว **อนุมัติหน่วยงานใหม่**

พร้อมทั้งระบุว่า โครงสร้างกระทรวง

ใหม่ จากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเบื้องต้นแบ่งเป็น 5 หน่วยงานย่อยภายในกระทรวง ได้แก่ 1.สำนักรัฐมนตรี 2.สำนักปลัด 3.กรมสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล 4.กรมอนุชนวิทยา และ 5.สำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งจะมีการทำเรื่องโอนย้ายอำนาจหน้าที่ ทรัพย์สินจากไอซีที และหน่วยงานกำกับดูแลของไอซีทีเดิม ไปยังกระทรวงใหม่ด้วยเช่นกัน

โดยได้หารือกับ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีแล้วว่าขอละเว้นข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ที่ว่าจะไม่มีการเพิ่มอัตราค่าจ้าง หรือไม่ก็เอาอัตราเกษียณจากกระทรวงอื่นมาไว้ที่กระทรวงใหม่ และหน่วยงานที่อยู่ใต้กระทรวง เพราะภารกิจหน้าที่จะเพิ่มขึ้นมาก

“ปี 2558นี้ งานน่าจะหนักขึ้นมาก เพราะต้องเอาเทคโนโลยีใหม่ไปใส่ยังทุกภาคส่วน เพื่อภาคการผลิตต่างๆ อย่างเช่น ในภาคอุตสาหกรรมจะต้องทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอี เอาไอทีไปใช้สร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้ได้ ฉะนั้นขอบเขตการทำงานจึงใหญ่และครอบคลุมมากกว่าเดิม หน่วยงานเพิ่มคนก็ต้องมีเพิ่มขึ้นตาม”

นายพรชัย กล่าวด้วยว่า ส่วนของกำลังคนต้องเพิ่มขึ้นเป็นหลัก 100 คนขึ้นไป ส่วนหนึ่งอาจใช้วิธีดึงมาจากหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) รวมทั้งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับ ก.พ. ด้วยเช่นกัน ในเรื่องอัตราค่าตอบแทน

“ผมตอนเป็นปลัดกระทรวงพลังงาน เงินเดือนแค่ 65,000 บาท เป็นรัฐมนตรีเงินเดือน 73,000 บาท เมื่อเทียบกับบุคลากรในสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า กลับพบว่า คนในหน่วยงานเหล่านั้นมีเงินเดือนหลักแสน ฉะนั้นเรื่องเพิ่มค่าตอบแทนจึงจำเป็น”

โครงสร้างสำนักงานศก.ดิจิทัล

นายพรชัย อธิบายว่า สำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลที่เกิดขึ้นใหม่ เป็น 1 ใน

5 โครงสร้างหลักของกระทรวงฯ มีสถานะเป็น กรม ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล ต้องทำหน้าที่เป็นเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลไอซีทีขนาดใหญ่ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.ต้องมีคณะกรรมการเฉพาะอีก 5 ชุด ประกอบด้วย 1.ชार्ट อินฟราสตรักเจอร์ 2.ซอฟต์แวร์ อินฟราสตรักเจอร์ 3.เซอร์วิส อินฟราสตรักเจอร์ 4.ดิจิทัล ไอซีที โพรโมชันและ 5.ดิจิทัล โซไซตี้ แอนด์ โนว์เลดจ์

ใน 5 ชุดนี้ยังต้องการฝ่ายเลขาอีก 5 ชุด มีบทบาททำงานร่วมกับรัฐบาลและองค์กรอิสระ การดำเนินการของสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล เมืองต้นกระทรวงไอซีที กั้นเงินจำนวน 3,700 ล้านบาทเพื่อทำเรื่องนี้ โดยเฉพาะ แบ่งเป็น 2 ส่วนส่วนหนึ่งนำมาใช้บริหารจัดการ อีกส่วนหนึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงดำเนินงานเศรษฐกิจดิจิทัล

ทั้งนี้ ภารกิจแรก คือเรื่องโครงข่าย ขณะนี้อยู่ในช่วงของการเจรจาว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่จะร่วม แต่จากผลเจรจากับหน่วยงานที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง เพื่อมาตั้งเป็นคณะกรรมการย่อยชุดโปรดแบบแห่งชาติ จาก 10 ราย มี 2-3 รายไม่ยอมร่วมด้วย อีกทั้งบางหน่วยงานร่วมด้วยแต่ยังกักข้อมูล แต่ภาพรวมหลายหน่วยงานให้ความร่วมมือดี โดยเฉพาะพวกหน่วยงานสายการไฟฟ้า

ส่วนการดำเนินการด้านการวางโครงข่าย ของหน่วยงานที่เข้าร่วม เมืองต้นอาจเป็นการตั้งบริษัทร่วมทุนของหน่วยงานรัฐที่มีโครงข่าย หรืออาจรวมกับภาคเอกชน จากนั้นจะประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้านโครงข่ายที่มีอยู่ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อปรับมูลค่าเหมาะสมทางบัญชี (บุ๊ค แวลู) ในการแบ่งผลประโยชน์ตามสัดส่วนเช่นเดียวกับหุ้น แต่จะออกมากในลักษณะของกองทุน โครงสร้างพื้นฐาน(อินฟราสตรักเจอร์ ฟันด์) หรือไม่ยังให้คำตอบไม่ได้ ซึ่งที่ต้องทำเช่นนี้ก็เพื่อให้การดำเนินการมีเอกภาพ และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

โรดแมพของการวางโครงข่ายให้ครอบคลุมการใช้งานของคนไทย 24 ล้านครัวเรือนต้องครอบคลุม 80% ในปี 2559 และ 95% ในปี 2560 ตามลำดับ

ขอโอกาสต่อจิ๊กซอว์ตัวแรก

เขากล่าวว่า ปัญหาขณะนี้ คือ รัฐบาลทุกรัฐบาลถูกบีบให้เร่งการทำงานทุกชุด จากการทำมักโดนตั้งคำถามถึงนโยบายที่ออกมา

ผลลัพธ์ที่ได้คือรัฐบาลที่ผ่านมากแก้ปัญหาแบบใช้มาตรการระยะสั้นในการสร้างผลงาน และทำงานยาวหมด คนก็ถูกระดมไปแก้ปัญหางานสั้น ทั้งแผนที่ทำแล้วเป็นพื้นฐานของประเทศที่แท้จริงจะพบว่าเป็นแผนที่ยาวทั้งนั้น เช่น กรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือ อีสเทิร์นซีบอร์ด สามารถดำเนินการได้จนประสบความสำเร็จก็เป็นโครงการที่ดำเนินการยาวมาแล้วราว 20 รัฐบาล จากยุค พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ มาจนถึงปัจจุบัน

“การทำงานปี 2558 แค่อัดโครงสร้างใหม่ก็หืดขึ้นคอแล้ว แค่อัดจัดกระทรวงพร้อมทำงานได้ก็เป็นเรื่องที่เพียงพอ จุดสำคัญของการเดินทาง คือจัดกระทรวงตามแผนงาน กระทรวงใหม่พร้อมเดินทางจะเป็นช่วงเดือนเม.ย.นี้ จากนั้นคือต้องเปลี่ยนคนและวิธีคิดคน อาจต้องกินเวลาสักระยะ แม้การทำงานปีแรกจะช้า แต่ก็ขอโอกาส ซึ่งโครงสร้างเป็นสิ่งสำคัญ จะเดินได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับจุดนี้”

รอกม.บังคับใช้พร้อมเดินทาง

นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงไอซีที ในฐานะทีมขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัล ไอซีที กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอให้กฎหมายตราลงในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้แก่ พ.ร.บ.คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.... และร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่...) พ.ศ.... เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

“ตอนนี้ ต้องรอในส่วนของกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ จากนั้นก็จะเดินตามนโยบายและแนวทางต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้ทันที โดยผ่านทางคณะกรรมการดิจิทัลแห่งชาติที่มีนายกฯ เป็นประธาน ซึ่งขณะที่รอกฎหมายอยู่นี้ ทางทีมงานขับเคลื่อนก็จะพยายามผลักดันในส่วนอื่นๆ ที่สามารถทำได้ก่อน ไม่ว่าจะเป็นด้านอินฟราสตรักเจอร์ เช่น บริหารจัดการไฟเบอร์ออฟติกที่มีอยู่ และซอฟต์แวร์อินฟราฯ เช่น กฎระเบียบแนวทางที่จะมารองรับการทำธุรกรรม หรือการบริหารจัดการต่างๆ” นายพันธ์ศักดิ์ กล่าว